



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๕๖๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง	nationtv mgronline	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการต้อนรับ นายรัคมีต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียผู้มีความชำนาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียและประเทศไทยพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวเมื่อในโอกาสเข้ารับหน้าที่ว่า กทม.ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๕ โดยมีความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การจัดการจราจร การผังเมือง การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว ปัจจุบัน กทม.ได้ประสานงานกับกรุงจาการ์ตา ดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องฯ ฉบับใหม่ โดยเน้นความร่วมมือใน ๓ สาขาสำคัญ ได้แก่ การศึกษา การสร้างศักยภาพ และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>- ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง กทม.กับกรุงจาการ์ตา โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด กทม.ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ที่ผ่านมามีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะได้หารือข้อราชการร่วมกับ กทม.ในหลายประเด็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคต</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการศึกษาและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ระหว่าง กทม.และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย</p>	<p>- สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานการศึกษา หน่วยงนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ประชสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานประสานความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์</p>
๒	กทม.รับมอบสิ่งของ/อาหารสนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19	nationtv innnews mgronline thailandplus	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ๑๑๐ เครื่อง จากชมรมหมักจุฬาราชวิทยาลัย ซึ่งจะส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนป่วยโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของสนับสนุนภารกิจของ กทม.ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๘๖๕๑ และ ๐ ๒๒๒๑ ๒๑๔๑-๖๙๓ ต่อ ๑๒๘๐ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่</p> <p>- นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้รับมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จาก บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- รับมอบสิ่งของจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ กทม.</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมทั้งช่องทาง การติดต่อรับบริจาคสิ่งของ เพื่อ</p>

'ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	กทม.จับมือ สปสช. แจก ATK กว่า ๒ ล้านชุด ให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยง ๑๖ ก.ย.นี้	มติชน เติลินิวส์ matichon dailynews khaosod kaphoon siamrath springnews sanook naewna thaipbbs nationtv thairath mcot tnnthailand thethaiger thecoverage thansettakij amarintv thebangkokinsight thereporters innnews tnews.teenee isranews bangkokbiznews ryt๙ infoquest innnews prachachat	<p>บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของ กทม.</p> <p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.กทม. กล่าวในการแถลงความพร้อมการแจกชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มีความห่วงใยชาวกรุงเทพฯ ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 จึงสั่งการให้เร่งความพร้อมมือกับทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการแพร่ระบาดและดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการกรณีโควิด-19 ที่จำเป็นให้ทั่วถึงโดยเร็ว การกระจายชุดตรวจ ATK นี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนระหว่าง กทม. และ สปสช. ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง การแจกชุดตรวจ ATK ครั้งนี้ ไม่เพียงกระจายผ่านหน่วยบริการต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังเน้นการกระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย กลุ่มตลาด ๔๑๐,๐๐๐ ชุด กลุ่มร้านเสริมสวย ๒๐,๐๐๐ ชุด กลุ่มร้านนวด สปา ๕๖,๐๐๐ ชุด กลุ่มครู อาจารย์ ๓๐๐,๐๐๐ ชุด กลุ่มชุมชน ๕๒๐,๐๐๐ ชุด และกลุ่มขนส่งสาธารณะ ๔๕๐,๐๐๐ ชุด ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. ๑๓๓๐</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาตราการหนึ่งที่สำคัญคือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน ๘.๕ ล้านชุด โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อแจกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเนื่องมาจากกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด จำเป็นต้องเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็ว สปสช.จึงได้จัดสรร ATK จำนวน ๒,๐๒๖,๐๐๐ ชุด และร่วมมือกับ กทม. โดยสำนักอนามัย (สนอ.) กระจายชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ผ่านคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิก</p>	<p>ด้านบน</p> <p>- บูรณาการความร่วมมือเร่งรัดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>ข้อคิดเห็น</p> <p>สนับสนุนการป้องกันการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ กทม.</p> <p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการแจกชุดตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ATK ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	กท.เตรียมพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคืนอดีตคลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตก	ข่าวสด nationtv innews khaosod prachachat mgronline twitter.com/prachachat	<p>เอกชน คณิศกรแพทย์ และรศ.นยา ขณะเดียวกันได้จัดระบบรองรับการรักษาสำหรับประชาชนที่มีผลตรวจว่าเป็นบวกเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน และในชุมชน พร้อมส่งต่อในกรณีเจ็บป่วยรุนแรง เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุม</p> <p>- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพ.ว.กท. กล่าวหลังประชุมการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองคูเมืองฝั่งตะวันตก (คลองบ้านขมิ้น คลองบ้านหม้อ) ว่า คลองคูเมืองฝั่งตะวันตกเป็นคูคลองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นโดยขุดไว้ทั้ง ๒ ฝั่ง คือ คลองคูเมืองฝั่งตะวันออก หรือคลองคูเมืองเดิมในปัจจุบัน และคลองคูเมืองฝั่งตะวันตก ด้านเหนือมีชื่อเรียกว่า คลองบ้านขมิ้น เริ่มจากคลองบางกอกน้อย-คลองมอญ ความยาว ๑.๕๙ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ปัจจุบันบริเวณทางรถไฟ ได้วางแนวท่อนธรมรินทร์เพื่อเสถียรภาพคลองแล้ว เป็นท่อระบายน้ำใต้ทางรถไฟ เพื่อระบายน้ำออกสู่คลองบางกอกน้อย ความยาว ๖๐ เมตร ส่วนทางด้านใต้มีชื่อเรียกว่า คลองบ้านหม้อ เริ่มจากคลองคูเมืองฝั่งตะวันออกใหญ่ ความยาว ๐.๙๗ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ความยาวรวม ๒.๕๖ กิโลเมตร กว้าง ๔-๑๐ เมตร ตลอดความยาวคลองบางช่วงมีการก่อสร้างเขื่อนความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ส่วนที่ยังไม่มีเขื่อนบางแห่งมีสภาพเป็นขาคินความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บางช่วงมีการรื้อล้างของสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งสภาพคลองบางช่วงมีความตื้นเขินและมีต้นไม้ขึ้นรก้าง โดยที่ผ่านมาได้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร</p> <p>- ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองคูเมืองฝั่งตะวันตก การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลอง การจัดเก็บขยะกำจัดวัชพืช การขุดลอกคลองบางช่วงที่ตื้นเขิน เพื่อเปิดทางน้ำไหลเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนถ่ายเทของน้ำ คำนวณวิศวกรรมความมั่นคงคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตก เหมือเช่นในอดีต</p>	<p>ด้านบวก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คงอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์</li> </ul>	<p>- สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองฝั่งตะวันตกให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๕	เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ	แนวหน้า naewna	<p>- นายเกียรติกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา (สนศ.) กล่าวถึงการเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียนอายุ ๑๒-๑๗ ปี ในโรงเรียนสังกัด กท. ๔๓๗ แห่งว่า สนศ.อยู่ระหว่างสำรวจเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมในการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งนักเรียนที่อายุ ๑๒ ปี-ไม่เกิน ๑๘ ปี ในโรงเรียนสังกัด</p>	<p>ด้านบวก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กท.</li> </ul>	<p>- สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>เด็กนักเรียน อายุ ๑๒-๑๗ ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>		<p>รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชั้น ม.๑-ม.๓ รวม ๓๔,๕๓๒ คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ รวม ๔,๔๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๓๘,๙๔๗ คน ส่วนการเตรียมความพร้อมทางการให้บริการนิเทศน์ได้ประสานสถานพยาบาลให้บริการนิเทศน์กับนักเรียน ซึ่ง สนศ.จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และจะดำเนินการนิเทศน์ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ครบ ๒ เข็มในเดือน ต.ค.๖๔ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๔ ตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ โรงเรียนสังกัด กทม.มีความพร้อมการเปิดเรียน ขณะที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับการนิเทศน์ครบ ๒ เข็ม กว่าร้อยละ ๙๐ มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ประสงค์ฉีดหรือต้องการรอวัคซีนทางเลือก</p>	ผลกระทบ	<p>ข้อคิดเห็น</p> <p>การสำรวจนักเรียนอายุ ๑๒-๑๗ ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งผู้ปกครองยินยอมให้เข้ารับการนิเทศน์ โศกิต-19 และเตรียมความพร้อม การให้บริการนิเทศน์แก่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตามแนวทางที่ ศบค.และ สธ. กำหนดให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๖	<p>กทม. เร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองจอก เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ฝน</p>	innews	<p>นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ (สนน.) กล่าวถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่เขตหนองจอกว่า สนน.ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เขตหนองจอก โดยเร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ โดยสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้เดินเครื่องสูบน้ำตลอดเวลาและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตามแนวคลอง เพิ่มระดับการเปิดประตูระบายน้ำให้สัมพันธ์กับการเดินเครื่องสูบน้ำและปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ รวมถึงการประสานกรมชลประทานเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำของกรมชลประทานด้านตะวันออก ไปยังสถานีสูบน้ำแนวชายทะเลแล้วสูบลงทะเลไปสู่อ่าวไทย ขณะเดียวกันได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่เกิดจากพายุและร่องมรสุมที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยลดระดับน้ำในคลองต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และกระสอบทราย เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำในระยะยาว สนน.ได้วางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำ ประกอบด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ การปรับปรุงสถานีสูบน้ำแนวริมแม่น้ำพัฒนาประตูระบายน้ำ ก่อสร้างเขื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เฝ้าระวัง ป้องกัน และเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก รองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงาน เขต และ สำนักงานประชาชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกของ กทม.ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>